



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ  
โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ ๔ (๑๒/๒๕๖๓)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อนุญาตให้โรงเรียนสยามการเดินเรือจัดการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) ตามหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๔๐๙/๓๐๐๔๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การอบรมและสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและสอบตามเกณฑ์วัดผลของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการอบรมและสอบ ซึ่งมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's License) จำนวน ๓ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์วัดผล จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate)  
โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ ๔ (๑๒/๒๕๖๓) อบรมระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ผลการสอบ	
		ภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ
๑	นายอินทชัย กุลทรัพย์ตระกูล	ผ่าน	ผ่าน
๒	นายรัตนพล แป้นทอง	ผ่าน	ผ่าน
๓	นายกฤษฎาพัฒน์ อิศดิศัย	ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ

สอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



รายชื่อผู้สอบไม่ผ่านหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate)  
โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ ๔ (๑๒/๒๕๖๓) อบรมระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผลการสอบ						ภาคปฏิบัติ
		ภาคทฤษฎี (หมวดที่)						
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑	นายธนพล สายใยทอง	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	นายเชษฐา เทศผล	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	นายเอกณัฐ พูลบางbung	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

หมายเหตุ

- ให้สถานศึกษาฝึกอบรม แจ้งผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับสิทธิเข้ารับการสอบซ่อมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ ๒๐ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ
- สอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

